



สารอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๕

เพื่อนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่าน

ปี ๒๕๕๔ ได้ผ่านพ้นไปแล้ว ผมในนามของผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอแสดงความขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย จนเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยเฉพาะการร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ได้อย่างสมพระเกียรติ รวมตลอดจนถึงได้เสียสละ ท่วมเท และร่วมมือกันช่วยป้องกันบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อน พี่นฟูเหยียวย่า และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น จากสถานการณ์มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ซึ่งจะปรากฏภาพการระดมสรรพกำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง ทุกรูปแบบ เข้าร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเข้มแข็ง อดทน และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างดียิ่ง

ในชีวิตราชการผมได้ผ่านการรับราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองต่างๆ และเป็นปลัดอำเภอ นายอำเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัด ผมได้ทำงานใกล้ชิดกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาโดยตลอด จึงมีความพร้อมที่ทำหน้าที่เพื่อนำองค์กรของเราไปสู่จุดหมาย โดยจะส่งเสริมการพัฒนาระบบการเงินการคลังท้องถิ่น การพัฒนาขวัญและกำลังใจข้าราชการ การปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีความคล่องตัว รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต้องทำงานอย่างผู้มีความรอบรู้ในข้อระเบียบ กฎหมาย และขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีการพัฒนาตนเองและหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา ในส่วนของผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานที่เป็นภารกิจหน้าที่โดยตรง และงานตามแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้เกิดผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาภัยเสพติดที่เป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาล ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานทุกหน่วยงาน เพื่อเร่งรัดดำเนินการให้เห็นผลงานอย่างชัดเจนภายในปีนี้ รวมตลอดถึงการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในรอบปีนี้ ให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด คลี่คลายปัญหาให้เร็วที่สุด และบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทั่วถึง

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก พระมหากษัตริย์แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้โปรดประทานพรให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

(นายวิระยุทธ เอี่ยมอำภา)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น